



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1483 10 tháng 12 năm 2023

*Đại Đồng*

*Đại đồng tu tiến phân ranh giới  
Động loạn không mình khó hợp thời  
Loạn thuyết chính mình không thấu triệt  
Bình tâm tu luyện rõ tâm đời*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1997**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Thân thương là thân làm sao ?
- 2) Người có điển sân thì ra sao ?
- 3) Làm sao tiêu diệt tánh tự ái ?
- 4) Duyên lành độ thức từ đâu đến ?
- 5) Vui hợp đo đâu mà có ?
- 6) Qui về nề chánh thì phải qui làm sao ?
- 7) Muốn biết được sự trật hay đúng của người khác thì phải làm sao ?

**1) Montréal, 12/09/97 3 :30 AM**

**Hỏi : Thân thương là thân làm sao ?**

Đáp : Thân thương là cùng chung một nguyên lý đã hình thành trên mặt đất, tự ý thức được lúc ra đi với hai bàn tay không, dừng mãin tu tiến để cứu vớt phần hồn khi lìa xác

**Kệ :**

*Tu tâm giải tỏa tự phân bàn  
Đời đạo song tu cảm thấy an  
Trí tuệ không ngừng xây dựng tiến  
Bình tâm học hỏi tự tâm an*

**2) Montréal, 13/09/97 3 :20 AM**

**Hỏi : Người có điên khi sân thì ra sao ?**

Đáp : Thừa người có điên khi sân thì bộ đầu sáng, sự nhin nhục sẽ gia tăng, từ trường sẽ phát triển theo chiều hướng niệm Phật, càng thanh tịnh bằng lòng tịnh khẩu hơn, nghe lời nói lỗ, trí điên khai minh tận độ mọi người trong thanh tịnh

**Kệ :**

*Thực hành lấy oán làm ân giải  
Chuyển giải phân minh tự miệt mài  
Chẳng có gieo trồng thêm ý xấu  
Bình tâm thanh tịnh chẳng nhìn sai*

**3) Montréal, 14/09/97 12 :55 AM**

**Hỏi : Làm sao tiêu diệt tánh tự ái ?**

Đáp : Thừa phải lạy kiến Vô Vi mỗi ngày ít nhất 50 lạy hay hướng về hướng nam mà lạy, lần lần tánh tự ái sẽ biến mất, thường xuyên niệm Phật đại trí sẽ được mở, sẽ không nghĩ chuyện eo hẹp, sẽ thấy rõ vạn sự trên đời là không. Chỉ có làm đại sự tức là cứu mình, xây dựng cho phần hồn tiến hóa và ảnh hưởng người kế tiếp

**Kệ :**

*Thực hành phát triển ý xe duyên  
Học hỏi bình tâm tự giải phiền  
Nguyên lý sống động tâm ngộ thức  
Truy tâm chơn lý tự mình xuyên*

**4) Montréal, 15/09/97 6 :00 AM**

**Hỏi : Duyên lành độ thức từ đâu đến ?**

Đáp : Thừa duyên lành độ thức tự nhiên hình thành, tâm lành đón nhận, cũng không ngoài sự dày công tu luyện của một hành giả tự đạt

**Kệ :**

*Dày công hành pháp trí tâm an  
Pháp giới khai thông tự bạc bàn  
Trí tuệ không ngừng duyên đạt thức  
Bình minh sáng tỏa tự mình an*

**5) Montréal, 16/09/97 4 :50 AM**

**Hỏi : Vui hợp do đâu mà có ?**

Đáp : Vui hợp do sự hướng tâm chung đường lâu ngày kết hợp thành duyên đạo

**Kệ :**

*Chung hành phát triển ý tâm giao  
Cảm thức chung vui rất nhiệm mầu  
Vui hợp trần gian rõ trước sau  
Chung vui chung tiến lại về mau*

**6) Montréal, 17/09/97 3 :30 AM**

**Hỏi : Qui về nẻo chánh thì phải qui làm sao ?**

Đáp : Thừa qui về nẻo chánh thì phải qui về trung tâm bộ đầu, thì mới được thanh nhẹ và tiến hóa dễ dãi theo nẻo chánh tông chỉ của trời đất

**Kệ :**

*Trung ương nẻo chánh giải muôn phần  
Rõ lý cần khôn tự xét phân  
Đời đạo song hành trong thức giác  
Bình tâm học hỏi tự phân lần*

**7) Montréal, 18/09/97 6 :00 AM**

**Hỏi : Muốn biết được sự thật hay đúng của người khác thì phải làm sao ?**

Đáp : Thừa muốn biết được sự đúng hay sai của đối phương thì phải nghiêm chỉnh thực hành nghiêm luật của trời đất, một là một hai là hai không nên thay đổi thì mới thấy rõ sự thành bại của đối phương. Có trời trước, có đất sau, sửa bộ đầu trước thì cơ tạng sẽ nghiêm chỉnh chạy theo và phát triển

**Kệ :**

*Thật tâm tu luyện dễ phân minh  
Đời đạo phân minh tự thuyết trình  
Hay dở do mình duyên tự thức  
Cảm minh thiên địa hướng tâm linh*

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Cảnh đời*

*Cảnh đời là bãi trường thi  
Sanh sanh hóa hóa tùy nghi tiến hành  
Vạn linh ước nguyện đạt thành  
Không sao giữ được của giành thế gian  
Mỗi ngày mỗi cảnh mỗi màn  
Chàng nàng xây dựng chàng nàng ra đi  
Học Thanh học Trọc dự thi  
Các miền vẫn tiến học thì cảm giao  
Không trung xuất hiện trăng sao  
Trong người Tinh, Khí, Thần giao cảnh Đời  
Nếu Tu trụ đánh sớm rời  
Bao ngày học hỏi tạo lời khuyên Tu  
Chẳng còn động loạn tạo ngu  
Hồ hào đủ thứ thân tù chẳng khai  
Bình tâm minh cảm thanh đài  
CHA TRỜI ban rải chính Ngài độ nhân  
Trùng trùng điệp điệp giao tăng  
Thân tâm an lạc hưởng phần TRỜI ban  
Khổ hành cũng tại tự thân  
Bằng lòng học hỏi vẫn bàn nội tâm  
Người người minh lý mừng thâm  
Biết mình đang học đang tầm đường đi  
Thực hành chớ vội nghĩ suy  
Tu là cõi phúc sớm thì đạt an  
Luận đi xét lại vui bàn  
Khai màn tâm thức dọn đàng tự Tu  
Thế gian thiên hạ xét ngu  
Người tu tự xét giải mù giải mê  
Bình tâm thấu đạo muôn bề  
Quê hương căn bản tự về đến nơi  
Chẳng còn loạn động lệ rơi  
Tự mình thức giác tự rời tham sân  
Cần Khôn Vũ Trụ sẵn cân*

*Trong ta cũng vậy tự lần giải phân  
Bên ngoài sống cảnh nhĩ ân  
Biết Đòi là thế mở tầng cảm giao  
Trở về Thanh tịnh mới mau  
Trước sau như một lâu lâu giải phân  
Mỗi căn mỗi phước mỗi phần  
Cao tầng tự tiến thấp tầng tự đi  
Học rồi lại phải dự thi  
Học hoài mới tiến hợp thì cảm giao  
Cộng đồng khai triển muôn màu  
Lần không, đến đích kết tàu về quê  
Biết mình học hỏi chữ Mê  
Nay đà thức giác trở về Hư Không  
Luân hồi nhiều kiếp nhiều vòng  
Quy y chơn Pháp tự tông tự đi  
Hồi sinh thức giác hợp thì  
Vô cùng tiến hóa uy nghi Đạo Đòi  
Thanh bình tâm thức mở lời  
Sửa tâm tự nguyện tùy nơi thực hành  
Vạn linh giữ mối hóa sanh  
Có đi có ở có hành đến nơi  
Làm tuồng đào kép ở Đòi  
Hạ màn xét rõ những lời thực chơn.*

***Kính bái,***

***Lương Sĩ Hằng***

***Hawaii, 30-07-1982***

---

## **TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG**

---

**Khóa Đặc Biệt “A” TV VĨ KIÊN: TÌNH THƯƠNG - Cuốn 1 (tiếp theo)**

*Duyên lành tài ngộ hiền huynh đệ. Chúng ta có duyên lành, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội gặp nhau tại đây.*

*Học hỏi dựng xây chuyển hướng về. Chúng ta trao đổi kỹ thuật tu học của chính chúng ta, buông bỏ sự động loạn, giữ phần thanh tịnh để xây dựng chuyển hướng về. Về đâu ? Về sự thanh tịnh. Vốn các bạn sanh ra ở thế gian là vốn không, vô tư, một đứa bé vô tư. Nhưng mà ngày nay rước toàn là động loạn vào tâm. Bây giờ chúng ta buông bỏ động, là chúng ta nhất quyết về tịnh.*

*Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước.* Tâm đạo là gì? Cái tâm của chúng ta đã say, cũng như người say rượu tại trần, mà giờ chúng ta tu để tháo gỡ những sự động loạn, hy sinh tánh hư, tật xấu, để cho cái tâm đạo chúng ta nó tròn đầy. Cùng tiến bước, mọi người đều nung nấu cái ý chí đó trở về với quân bình, là chúng ta được thăng hoa đi lên; nhẹ là làm Trời, nặng là làm đất.

*Hành thông tam giới chẳng còn si mê.* Đó. Chúng ta hành thông Tam Giới thì không còn si mê nữa. À. Thì Thượng, Trung, Hạ, trong cơ thể của các bạn, mà dùng cái Nguyên Khí Pháp Luân Thường Chuyển, khi các bạn hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, là nó khai thông ba Giới. "Hành thông tam giới chẳng còn mê". Chúng ta thông rồi, thông suốt, trụ lên bộ đầu, nó thừa tiếp với Thanh Điền căn bản, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, các bạn đâu có xa càn khôn vũ trụ mà các bạn phải mê một cái vật chất nhỏ nhỏ thể hiện? Khi mà chúng ta hiểu được rồi, ta cảm thông trời đất là một, vũ trụ là con người, con người là vũ trụ, sự liên hệ của các bạn không có ngừng dứt được. Các bạn đâu có nín thở mà sống được? Người nào mà nín thở, mà sống á, thì không cần sống với tự nhiên, không cần sống với đại cuộc, không cần sống với vũ trụ. Vũ trụ, nếu chúng ta, mới phàm trần, chúng ta hiểu vũ trụ thôi, chớ còn từ vũ trụ đi lên là ai? Đó. Là phải có nắm chắc chủ quyền điều khiển luồng Điện hóa hóa, sanh sanh, mới thể hiện cái vũ trụ tại càn khôn này. Rất có trật tự. Khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta đâu có mê muội vật chất? Chúng ta biết rõ chúng ta đến đây học, rồi chúng ta phải đi, chớ không có ai ở đời đây hết. Sanh, Lão, Bệnh, Tử, mọi người càng ngày càng thấy mình cơ thể suy yếu. Để chi? Để thấy cái sự mạnh dạn thanh tịnh trong nội tâm. Đó là phần hồn. Cho nên các bạn đã già, đã bệnh hoạn, đã có mang tâm bịnh kích động đó, là để cho các bạn thấy cái quyền tối hậu cuối cùng của các bạn là cái gì? Các bạn biết tha thứ, thương yêu, là nhẹ. Nhẹ tức là phần hồn của các bạn.

*Còn mê kích động, khó về  
Không hành, không dừng, lê thê cõi trần.*

Còn mê, mê trong sự kích động, phá khuấy người này, phá khuấy người kia; khó về. Chính ta, bị động một chút, chúng ta ăn ngủ cũng hỏng được. Tại sao chúng ta lấy những lời lẽ bất chơn, vô lễ đối với người khác, để tạo sự kích động, mà ta không có kết quả, và họ cũng chẳng tiến? Cái đó là tai hại vô cùng; kêu bằng, phá hoại cái sự chung sống của thế gian!

Chúng ta phải hành. Hành là buông bỏ những sự vọng động của chính ta. Không hành thì không dừng. Nếu mà chúng ta không hành thì không dừng, mà chúng ta hành thì chúng ta sẽ đạt dừng. Chúng ta khỏi lê thê cõi trần, là bơ vơ, động loạn ở thế gian này.

*Ngày nay nguyện niệm góp phần  
Dựng xây đời đạo, tiến lần đến nơi.*

Ngày nay chúng ta dùng cái tâm nguyện, chúng ta thấy rằng, của cải tôi có, nhưng mà tôi không sung sướng; xác thân tôi có, tôi không sung sướng; nhà cửa tôi có, tôi không sung sướng; con cái tôi có, tôi không sung sướng. Cho nên cái gì làm cho tôi sung sướng? Tôi phải thoát khỏi cái sự động loạn của cơ tạng này, tôi mới được sống sung sướng. Cho nên nguyện niệm góp phần, là tôi hành, để ảnh hưởng người khác tiếp tục hành.

*Dựng xây đời đạo, tiến lần đến nơi.* Chúng ta dựng xây cảnh đời, chúng ta quán thông rồi, là tạm; đó là một trường học, nó là bãi trường thi; chúng ta phải dày công giữ sự thanh tịnh để dự thi. Đó. Tiến lần đến nơi: Chúng ta lần lần giải thoát tất cả những sự động loạn, kêu bằng nghiệp. Các bạn sắm một món,

nhớ một món ,là nghiệp; khổ tâm là nghiệp, Sanh con, chồng con, cũng là nghiệp. Tất cả đều là nghiệp. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải dứt khoát ngay trong tâm. Tuy là tôi sống ở trần này, tôi học hỏi bài vở không ngừng nghỉ của Bề Trên và của quần chúng đã ban cho tôi, tôi phải giữ sự thanh tịnh tôi mới trả bài được. Nếu tôi trả bài không xong thì kiếp tới tôi phải làm người nữa mà còn lận đận, lao đao nữa. Đó. Bây giờ tôi dựng xây đời đạo tiến lần đến nơi.

*Cảnh trời thanh nhẹ nơi nơi  
Đẹp phần dâm loạn, mà rõ Trời nơi nao.*

Đó. Cảnh trời thanh nhẹ nơi nơi: Chúng ta ngược lên nhìn đâu, lúc nào ông Trời đâu có nặng? Chính ta nặng mà thôi. À. ta càng muốn về Trời chừng nào, tôi tu hướng thượng chừng nào, chúng ta thấy rằng “Tôi đã tạo nghiệp cho tôi rồi, làm cho tôi động loạn, tôi muốn, mà tôi đi hồng được.” Là bị cái gì ràng buộc tôi, mới đi không được? Mà ai đã ràng buộc tôi ? Chính tôi, lòng tham, dâm loạn, lòng tham của tôi. Tôi hưởng, tôi tưởng đây là hưởng, té ra đâu có cái gì hưởng? Ông Trời cho thực tập một chút xiu sung sướng, khổ mấy chục năm. Các bạn hiểu hết rồi! Không có gì sướng đâu. Cho nên từ đâu mà nó xảy ra những cái nghiệp tâm như vậy? Từ sự dâm loạn, bệnh hoạn, này kia kia nọ sanh ra

*Cần Khôn tự nguyện bước vào  
Đào sau chân lý tiến mau hợp hòa.*

Cần khôn là ở đâu ? Ah.. Cần khôn sự thanh nhẹ trên đầu của chúng ta đây nhưng mà khối óc của chúng ta là gì? Cần khôn của tiểu thiên địa, tự nguyện bước vào, làm sao tôi gom được cái thần lực sẵn có của chính tôi lên gom trụ ngay trung tim bộ đầu, hướng thượng diệu lý thanh cao ở trong nội tâm của chúng ta, người ta nói tha thứ, thương yêu, từ bi, quán thông, cứu độ, chúng ta nghe nó nhẹ nhàng, trong ta có, chúng ta có, chúng ta mới thích hợp, mới hòa được mà nếu trong ta không có thì chúng ta không hòa đâu thì tự tu, tự tiến, tự tầm chơn như, bằng lòng tu, bằng lòng sửa, bằng lòng tiến thì bằng lòng tâm thì nó mới rõ cái chơn như là nguyên lai bản tánh của chúng ta là Không ! Không !, lúc sơ sanh chào đời cái tâm các bạn vô tư, đâu có nghĩ quấy cho một ai nhưng mà ngày hôm nay các bạn bị ô nhiễm rất nhiều, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, nghĩ chuyện diện hư xấu của người khác mà không biết sửa cái sự xấu của chính mình.

*Tình thương sẵn có trong người  
Thực hành tự đắc, rưới tưới tâm hồn.*

Cái tình thương chúng ta sẵn có, nếu con người không có tình thương, chảy máu không có hít hà, chảy máu là lo, lo âu rồi đó là căn bản của tình thương, nuôi nấng ở trong cái huyết mạch của chúng ta, thực hành tự đắc, chúng ta thực hành mà để biết con đường đi của chúng ta thì rưới tưới tâm hồn thấy tâm hồn yên ổn và không có phải làm những chuyện không cần thiết, chúng ta làm những chuyện cần thiết để tiến tới là sửa chữa cái tánh hư tật xấu của chúng ta thì tự nhiên cái hồn chúng ta được nhẹ nhàng.  
*(còn tiếp)*



---

## Đề tài suy gẫm

---

### Tại sao mọi người không đến với tôi?

Cho nên, chúng ta càng tu càng thanh tịnh, thấy chúng ta đã đi quá trớn, thấy chúng ta đã sai lầm; chúng ta là người bỏ ta, kỳ thị Cha ta, mà không cần biết đến ta nữa, cho nên hằng ngày các bạn chỉ biết chuyện người ta không à, thị phi, chuyện ông A, ông B, đủ chuyện bên ngoài, nói chuyện thiên hạ không à; mà chuyện mình, không biết! Có phải bỏ bê mình không?

Mà ông Trời cho xuống đây mấy chục năm để học, để cho mình tự học, tự tiến và nuôi dưỡng lại tinh thần sáng suốt sẵn có, hòa với Thượng Đế; có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà, trở lại đây chúng ta lại bỏ ta, khinh thị ta! Đó, các bạn là một người thiện nhân, ra thế gian, ở thế gian này, các bạn là một thiện nhân giúp đỡ mọi người từ đầu tới cuối: tánh nóng không có, hòa với mọi người; đâu có ai dám khinh bạn! Chính bạn đã khinh bạn, và kỳ thị bạn; bạn làm những chuyện bất chánh, hỗn ẩu, bất chấp trên, dưới; thiếu hòa, thiếu nhân; thì bạn tự đánh bạn, bạn tự chửi bạn, mà thôi!

Đừng có nghĩ, “Người khác khinh khi tôi”; đừng có nghĩ người khác cống cao ngạo mạn! “Chính tui là người cống cao ngạo mạn. Và tui vạch cái tội của tui, mà xóa bỏ tất cả những thành lũy bất chánh đó, để mở rộng con đường hòa với các giới thượng, trung, hạ, thì tự nhiên hữu xạ tự nhiên hương; mọi người sẽ đến và sẽ được học hỏi, sẽ tu học nơi tui.” Chớ không phải, “Tui rêu rao tui biết chân lý, mà tại sao tui nói, không ai nghe?” Vì “Tui chưa sửa tui, hương đăng tui chưa sáng!” Người ta đến với ánh sáng, chớ đâu có đến với bóng tối! Phải nhớ!

Cho nên, những vị nào tu ở thế gian mà không ai đến với chính mình, thì lo sửa đi!

Mà sửa rồi thì các bạn ở trong hang trong hóc, trong nhà cầu, người ta cũng moi ra cho được mà để tìm bạn, nghe lời khuyên giải; có một, hai chữ mà thôi, người ta cũng bằng lòng; vì người ta đang khao khát ánh sáng, mà mình đem ánh sáng cho họ! Chính mình chưa đạt tới ánh sáng, mà muốn đem ánh sáng của người khác cho họ, thì không có được, không có giá trị.

*TV Vô Kiên, Khóa Học Đặc Biệt B: Hòa - Nhẫn Tĩnh 27/5/86*



THƯ TỪ LAI VẮNG

M

ngày 12 - 07 - 95 -

Kính thưa Châu,

Cuần rồi con có gởi một tập sách con  
vừa dịch từ quyển:

La vie le rappelle à la vie  
(một câu chuyện về tâm linh) để trình  
Châu tường lãm trước khi biếu ban đạo,  
nhưng con không rõ bưu điện có  
phát chưa.

Hôm nay nhân dịp Bà Cam qua  
thăm Châu, con xin gởi biếu Chiền Đường  
Atlantic một số sách cũ.

Sợ chồng con kính thăm Châu luôn  
luôn khỏe mạnh.

Kính mến,  
Duyet B

(146)

ĐTLưu Tru Cũy Ngay 15.07.95

Kính Gửi Bác B,

Ước nhận được và gửi đến của Bác ĐỂ NGAY  
7-7-95, được biết về đã Bộ Công Bộ của Dịch  
THÀNH SÁNH TẬP ĐỘI ĐỀ AN SÁNH LÀ ĐIỀU CHO ĐI.

Sự THẬT ĐÓNG CHO CHỨNG TỰ THỰC ĐÓNG XÁC CỦA CHỨNG  
TẬP ĐỘI TRẠCH NHẬN RẤT ĐẸP, XÁC NÚC MÀ CHỨNG TỰ

CÓ CẢ HỒI SỬA LẠI NHÌ CỜ THƯỜNG ĐƯỢC TỰ ĐÁP CỨNG THƯỜNG  
ĐỂ ĐÓNG HỒI THƯỜNG TỰ BAO NHỮNG TRƯỜNG TRƯỜNG NỮ NỮ  
LÀ HỒI SỬA LẠI VÔ TẬN, CHỖ CẢ HỒI MỜI CẢ CẢ HỒI VỮ NH  
Biến yếu THƯỜNG ĐƯỢC ĐÓ, TỰ MIỄN VỮ TỰ LÝ THƯỜNG KHỎA

Bác Gửi ĐÓNG ĐƯỢC.

CHỖ CẢ TỰ THƯỜNG THƯỜNG MỜI CẢ CẢ HỒI HỒI NHẬP VÀO  
NH HỒI SỬA LẠI VỮ TẬN CỨNG THƯỜNG ĐÓ, THƯỜNG MỜI BIẾT  
ĐƯỢC HỒI SỬA LẠI LÀ GÌ?

Cảm ơn Bác rất nhiều và kính chúc Hai Bác  
Tạm THƯỜNG THƯỜNG LẠC.

Đến THƯỜNG



---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 50, 12-10-2023

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Siêu Cấp Diên Quang

[https://youtu.be/ArwFg\\_YFJyM?si=YSIa\\_zZlEwpAfdOu](https://youtu.be/ArwFg_YFJyM?si=YSIa_zZlEwpAfdOu)

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

Xin Quý Vị không quên đọc bài giảng để thấm hiểu sâu thấm những lời giảng của Đức Thầy.

[http://www.vovi.org/PDF\\_book/SieuCapDienQuang.pdf](http://www.vovi.org/PDF_book/SieuCapDienQuang.pdf)

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Siêu Cấp là Vô Hình Vô Tướng TV Quy Thức Khóa 3 1986

<https://youtu.be/xya9OkXulCg?si=WoljuD5BRPvo5NXr>

*Chọn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 2*

[https://youtu.be/RGE\\_MJAJbel?si=h6C\\_ZxqfZlpAzU\\_M](https://youtu.be/RGE_MJAJbel?si=h6C_ZxqfZlpAzU_M)

**Ban video xin được giới thiệu video shorts, ngắn chỉ dài có một phút theo lời yêu cầu của quý ban như sau:**

- Video Shorts - Lời Thầy - được ôn lại tại Thiên Viện Nhẫn Hòa 2023

[https://youtube.com/playlist?list=PL-](https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnx4Q8M2hWt5xhQxqwi4T5FN&si=HB1ID7uwrNdqSoSh)

[4zCken8Hnx4Q8M2hWt5xhQxqwi4T5FN&si=HB1ID7uwrNdqSoSh](https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnx4Q8M2hWt5xhQxqwi4T5FN&si=HB1ID7uwrNdqSoSh)

- Video Shorts – Lời Thầy - tại Thiên Viện Hai Không 2023

[https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnzpwyf7\\_nPq-k9SO-](https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnzpwyf7_nPq-k9SO-K3aa4C&si=M_j0z8sYpqxORHhn)

[K3aa4C&si=M\\_j0z8sYpqxORHhn](https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnzpwyf7_nPq-k9SO-K3aa4C&si=M_j0z8sYpqxORHhn)

- Video Shorts - Lời Thầy Khóa Chung Vui Xây Dựng 3 năm 2022

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnzteOcDp643q8a9Wroveuxi&si=TLNb7MI2hebQJe32>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

*Nhớ Ôn Đức Thầy 2*

<https://youtube.com/playlist?list=PLKcHNQaR6lBbNbufsQcmw84tZtkSdKfly&si=fyFz6mD00mGwkl0H>

Ban video kính mời

-----



**THÔNG BÁO**  
**KHÓA SỐNG CHUNG HAWAI'I 2023**  
**TÌNH THẦY TẬN ĐỘ**  
**Từ ngày 27 tháng 12 đến 31 tháng 12, 2023**

Chúng con xin thành tâm cảm ơn sự quang chiếu và tận độ của Chư Vị Bề Trên, Đức Tổ Sư, và Đức Thầy để việc chuẩn bị diễn ra tốt đẹp và như ý do sự giúp đỡ của rất nhiều bạn đạo tham dự trong việc vận chuyển, quay phim, và trang trí. Đặc biệt, phần ẩm thực do bạn đạo Houston phát tâm đóng góp. Quý bạn đạo sẽ dùng điểm tâm, ăn trưa và ăn chiều ngay tại khách sạn mà không cần phải tự túc như Hội đã thông báo lúc trước. Phòng họp sẽ mở cửa suốt từ 9 giờ tối ngày 27 tháng 12 cho đến hết ngày 31 tháng 12 để quý bạn đạo có thể dành thời giờ niệm Phật trừ những khi hội họp như đã ghi trong Cẩm Nang.

Ngoài ra, Khóa Sống Chung sẽ được mở trực tuyến qua Zoom để tất cả bạn đạo có thể tham gia tại nhà. Xin bấm vào đường link phía dưới.

[KSC Hawai'i 2023 -- Tình Thầy Tận Độ](#)

Mật khẩu (Meeting Pascode): 9999

Xin bấm vào đường link phía dưới để xem toàn bộ Cẩm Nang và Chương Trình KSC.

Xin thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội trưởng HAHVV Hawai'i  
Trịnh thị Cẩm Tú